

สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก

\*\*\*\*\*

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายอุทัย มะลา	ประธานฯ	นายอุทัย มะลา	
๒.	นายโพธิ์ บุญคำ	รองประธานฯ	นายโพธิ์ บุญคำ	
๓.	นายรักมะณี คำดำ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	นายรักมะณี คำดำ	
๔.	นายสมชาย บุญเลิศ	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	นายสมชาย บุญเลิศ	
๕.	นายชมภู วงษ์จำปา	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	นายชมภู วงษ์จำปา	
๖.	นางทวี สายสุข	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	นางทวี สายสุข	
๗.	นายบุญเลิศ อินทร์ศรีเมือง	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	นายบุญเลิศ อินทร์ศรีเมือง	
๘.	นายวีระ หงส์วงษ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	นายวีระ หงส์วงษ์	
๙.	นายพงษ์สันต์ พันธุ์จำปา	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	นายพงษ์สันต์ พันธุ์จำปา	
๑๐.	นายอภิสิทธิ์ บุญสงค์	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐	นายอภิสิทธิ์ บุญสงค์	
๑๑.	นายคุณ อุตะรา	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	นายคุณ อุตะรา	
๑๒.	นางน้อย สอนภักดี	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒	นางน้อย สอนภักดี	
๑๓.	นายบุญจันทร์ ไชยอุดม	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓	นายบุญจันทร์ ไชยอุดม	
ผู้เข้าร่วมประชุม				
๑.	ส.ต.ท.สุดใจ อินทร์สีเมือง	ปลัด อบต.ฯ	ส.ต.ท.สุดใจ อินทร์สีเมือง	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก เข้าห้องประชุมครบทุกท่านแล้ว ส.ต.ท.สุดใจ อินทร์สีเมือง ปลัด อบต.สิงห์โคก ได้เชิญ นายอุทัย มะลา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก ได้ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก ปี พ.ศ ๒๕๖๕ ดังนี้ สมัยสามัญ สมัยแรก กำหนดระหว่างวันที่ ๑๗- ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ กำหนดระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ กำหนดระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ กำหนดระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ สมัยสามัญสมัยแรกปีถัดไป ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึง ประกาศให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ วันนี้มีระเบียบวาระ ๖ วาระ สมาชิกเข้าประชุมครบทั้ง ๑๓ ท่าน

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานสภาฯ - ในการประชุมครั้งที่แล้วเราได้เลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เลขาธิการสภาฯ ก็เรียบร้อยแล้ว ท่านรองประธาน ท่าน นายโพธิ์ บุญคำ ท่านเลขา สิบตำรวจโทสุดใจ อินทร์สีเมือง ที่ประชุม - รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

ประธานสภาฯ - การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอเชิญท่านประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ

นายรักมะณีฯ - เรียนท่านประธาน ท่านรองประธาน ท่านปลัดสุดใจ และท่านสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผม สอบต.รักมะณี คำดำ สมาชิกสภา อบต.สิงห์โคก หมู่ที่ ๑ ตามที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบด้วย ท่านคุณ อุดะระ เป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผมเป็นกรรมการ และท่านนายวีระ หงษ์วงษ์ เป็นกรรมการและเลขา จากการตรวจสอบสำเนาบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือการประชุมสภาฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีรายละเอียดครบถ้วนทุกหมวดทุกวาระ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมจะขออนุญาตรับรองว่าที่ประชุมจะรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ครับ

ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยคะแนน ๑๒ เสียง งด ๑ เสียง

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว**

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๔ กระทุ้งถาม**

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา**

ประธานสภาฯ - พิจารณาการคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จำนวน ๒ ท่าน ขอเชิญท่านเลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียด

ปลัด อบต.ฯ - กราบเรียนท่านประธาน ท่านรองประธาน และท่านสมาชิกสภาที่เคารพ สำหรับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลสิงห์โคก หรือเรียกง่าย ๆ ว่า สปสช. คณะกรรมการชุดเดิมครบวาระทั้งหมดไปเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ องค์ประกอบส่วนหนึ่งก็ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๒ ท่าน ครบวาระไปตามระเบียบและกฎหมาย ถูกช่วงกับเรามีการเลือกตั้งใหม่พอดี ก็เลยนำเรื่องเข้าสู่สภาฯ เพื่อคัดเลือกตัวแทน ๒ ท่าน เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลสิงห์โคก กองทุนมีหน้าที่พิจารณาโครงการของแต่ละหมู่บ้านที่เสนอมาที่กองทุนฯ ซึ่งไม่เกี่ยวกับงบประมาณของ อบต. กองทุนจะมีงบประมาณมาจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก ประธานกองทุนโดยตำแหน่ง คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่สภาฯ มอบหมาย จำนวน ๒ ท่าน ผู้นำชุมชน จำนวน ๔ ท่าน หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข คือ ผอ.รพสต. ทั้งสองแห่ง ตัวแทน อสม. เมื่อได้กรรมการครบแล้วก็จะคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน ในขณะที่อยู่ในช่วงทบทวนขอรายชื่อ ก็ขาดทางสภาฯและนายกอบต. ซึ่งก็รอการรับรองจาก กกต. ซึ่งตามกฎหมายกำหนดว่าหากไม่มีเรื่องร้องเรียนก็รับรองภายใน ๓๐ วัน แต่หากมีเรื่องร้องเรียนรับรองภายใน ๖๐ วัน หลังจากวันเลือกตั้ง ซึ่งไม่น่าจะเกิน วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ แต่ก็น่าจะรับรองทันสมัยประชุมสมัยนี้ครับ ท่านสมาชิก วันนี้จะเลือกตั้งตัวแทน จำนวน ๒ ท่าน

เลือกจากสมาชิกสภาฯ วิธีการเลือกก็เหมือนการเลือกประธานครับ มีผู้เสนอ และมีผู้รับรอง ๒ คน  
ครับ

ประธานสภา ฯ - ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านใดขอเชิญครับ

นายรักมะณี ฯ - ผมขอเสนอชื่อ ท่าน บุญเลิศ อินทร์ศรีเมือง ครับ

ประธานสภา ฯ - ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรอง ๑.นายบุญจันทร์ ไชยอุดม ผู้รับรอง ๒.นางทวิ สายสุข ผู้รับรอง  
ครับ ท่านใดจะเสนออีกขอเชิญครับ

นายคุณ ฯ - ผมขอเสนอชื่อ ท่าน ชมภู วงษ์จำปา ครับ

ประธานสภา ฯ - ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรอง ๑.นายวิระ หงษ์วงษ์ ผู้รับรอง ๒.นายสมชาย บุญเลิศ ผู้รับรอง  
ครับ สมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกไหมครับ เมื่อไม่มี ก็ถือว่า ท่าน บุญเลิศ อินทร์ศรีเมืองและ  
ท่าน ชมภู วงษ์จำปา ได้รับมอบหมายจากสภาฯให้เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ครับ

### ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา ฯ - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาครับ

นายรักมะณี ฯ - เรียนท่านประธาน ท่านรองประธาน ท่านปลัด และท่านสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติทุกท่าน  
ครับ ผมมีข้อสงสัย กองทุนออมวันละบาท เรื่องระยะเวลาส่งเงินถึงวันที่เท่าไร จะได้แจ้งให้พี่น้องใน  
ชุมชนทราบและปฏิบัติเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน อยากทราบระยะเวลาการส่งเงินออมวันละบาทส่งถึง  
วันไหนครับ

ประธานสภา ฯ - ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงครับ

ปลัด อบต. ฯ - กราบเรียนท่านประธาน ท่านรองประธาน และท่านสมาชิกสภาที่เคารพ เรื่องการส่งเงิน  
ออมวันละบาทนั้นผมจำไม่ได้จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตอบให้ครับ ตามที่ได้แจ้งรายชื่อพนักงาน  
อบต.สิงห์โคกตามกรอบอัตรากำลังทั้งหมดมีทั้งหมด ๕๗ อัตรา มีว่างอยู่ ๖ อัตรา มี ตำแหน่งนัก  
ตรวจสอบภายใน ซึ่งตามโครงสร้างจะต้องมี ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
เนื่องจากเจ้าหน้าที่คนเดิมย้ายไปเทศบาลเกษตรวิสัย ตำแหน่งนักวิชาการเงิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่คน  
เดินขึ้นไปเป็นหัวหน้าฝ่าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เนื่องจากพนักงานคนเดิมย้ายไป อบต.  
แสนสุข ตำแหน่งผอ.กองช่าง ตำแหน่ง ผช.นายช่างโยธา ลาออกเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว สำหรับหมายเลข  
โทรศัพท์ที่อยู่ด้านหลังนะครับท่านใดมีธุระจะติดต่อสอบถามงานส่วนไหนก็ติดต่อได้ตามนี้นะครับ

นางทวิ ฯ - กราบเรียนท่านประธาน ท่านรองประธาน ท่านเลขาฯ และท่านสมาชิกสภาที่เคารพ ผาก  
ถามท่านประธาน ไปยังผู้บริหารคะ ปิงบประมาณ ๖๔ ของหมู่ ๕ ที่ทำถนน คสล.ยังไม่ทำ ไม่ทราบว่า  
จะได้ทำหรือไม่ ผากด้วยคะ เพราะว่างบประมาณก็ผ่านไปแล้ว

ประธานสภา ฯ - มีท่านใดสอบถามอีกหรือไม่ครับจะให้เลขาสภาชี้แจงครั้งเดียวเลยครับ

ปลัด อบต. ฯ - สำหรับถนนนะครับ ช่วงที่ผ่านมาซึ่งผมปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ก็ยอมรับนะครับว่าบกพร่อง  
อย่างเรื่องซ่อมแซมถนน ปรับเกรดถนน ก็ไม่ได้ทำ ดีหน่อยว่าปีนี้พายุไม่เข้า ซึ่งสาเหตุเนื่องมาจากช่าง  
ซึ่งคนหนึ่งที่ลาออกแล้ว อีกคนหนึ่งที่มาทำงาน สี่โมงเช้าก็กลับบ้าน วันจันทร์กับวันศุกร์ก็ไม่ค่อยมา ซึ่ง  
ทั้งปลอบทั้งชู้ก็แล้ว บอกให้ลาออก ไม่ไหวจริงๆ งานโครงสร้างต้องจ้างช่างข้างนอกทำแบบแปลนให้  
ถึงได้ทำงาน ซึ่งงานที่ทำนี้เป็นงานที่เราเปิดตัดปีไว้ตั้งแต่สภาฯสมัยที่แล้ว รวมทั้งถนนของท่านทวิ  
ท่านสมชาย ถนนหมู่ ๗ หมู่ ๑๓ คสล. ๔ เส้น ล่าสุดนี้เอกสารเรียบร้อยแล้ว คิดว่าจะให้ลงนามใน  
สัญญาอาทิตย์นี้ เป็นของปี ๖๔ นะครับ ปี ๖๕ ยังไม่ได้ทำอะไรเลย ผมก็คิดว่าจะให้ช่างที่อื่นทำให้

อีก เพราะช่างเราไม่ได้เรื่อง ทำมาก็ผิด อย่าง คสล. หมู่ ๑ คำนวนผิด ต้องไปเสียเงินจ้างเขาทำเติมให้เต็มอีก ๑๐,๐๐๐ บาท ขนาดเป็น คสล.ซึ่งมีมาตรฐานอยู่แล้วยังคำนวณราคาผิด ชุดสระคงหัวนา ถ้าปกติทำไม่ได้หรืองบประมาณแค่นั้น แต่เขาทำให้เฉยๆ เพราะชุดเฉยๆไม่ได้ซื้อวัสดุ งานอาคารจบเลย ปรับเกรดไม่ใช่ผมไม่บอกนะครับผมบอกไปตั้งแต่ผู้บริหารหมวดสระ บอกให้ทำเรื่องนี้รอก่อนที่จะเกี่ยวข้าว เป็นเดือนก็ไม่เสร็จ แต่กว่าจะทำเสร็จก็คิดว่าไม่ว่าง เมื่อคิดรวางก็ขึ้นข้าวเสร็จแล้ว จึงรอไว้ก่อน รวมทั้งซ่อมถนนด้วย รวมทั้งคลองห้วยเหมาหลิวที่สภาฯจ่ายขาดเงินสะสมให้ ลงท่อระบายน้ำก็ไม่ได้ทำ พอดีถึงหน้าแล้ง ก็คงจะยกเลิกและขอสภาใหม่ รอผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาก่อน ซึ่งผู้บริหารชุดใหม่ทราบปัญหาเรื่องนี้ดีว่าเรามีปัญหา เรื่องช่าง ซึ่งงบประมาณเรามีแต่ติดปัญหาเรื่องนั้น ซึ่งก็รอผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาก่อน เพราะปลัดปฏิบัติหน้าที่หนักๆก็ทำได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนงานด้านนโยบายก็ต้องให้ผู้บริหารมาทำ จึงขอนำเรียนให้สภาทราบครับ

ประธานสภา ฯ - ขอบคุณท่านเลขาสภาฯนะครับ เรื่องเจ้าหน้าที่พนักงานช่างโยธาจริงๆ แล้วผู้ที่จะเข้ามาทำงานในด้านนี้ ยอยากให้รับเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนตำบลสิงห์โคกจะใส่ใจในเรื่องงานในเขตตำบล เขาเป็นเจ้าหน้าที่มาจากที่อื่นเขาจึงไม่ใส่ใจ ซึ่งผมคุยกับช่างตำบลอื่นเขาบอกว่าสิงห์โคกพนักงานแผนกช่างโยธา รู้สึกว่าทำงานต่ำสุด งานด้านพัฒนาต่างๆ เราก็ไม่เดินเพราะพนักงานไม่ใส่ใจในเรื่องทำแผนงาน โครงสร้าง เขียนแปลนต่างๆ ซึ่งงานพวกนี้เป็นงานเร่งด่วน ทางภาครัฐมีงบประมาณมาเขาก็ส่งองค์กรให้จัดทำไว้รองรับ แต่โครงสร้างไม่มี ไม่มีแผนงาน งานรองรับก็ไม่เกิด งบประมาณโอนไปที่ท้องถิ่นอื่น สิงห์โคกเราก็เลย ด้อยโอกาสในด้านการพัฒนา ด้านถนนหนทางนะครับ

นายรักมะณี ฯ - กราบเรียนท่านประธาน ท่านรองประธาน ท่านเลขา และท่านสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติทุกท่านตอนนี้มีการก่อสร้างถนน ผมเห็นมีโบกปูนที่ช่วงปลุกต้นทองอุไร แต่ตอนนี้มีพี่น้อง สอบถามว่าหากเขาเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเขาจะได้ไหม เนื่องจากว่าเดียวรถไปทำลายเสียหาย

ปลัด อบต. ฯ - เรื่องโบกปูนข้างถนนลาดยาง จริง ๆ แล้วก็ เป็นสมบัติของ อบต. นะครับ ทางฝ่ายนักวิชาการเกษตรก็บอกว่าจะเก็บมาไว้ใช้ในโอกาสต่อไป แต่ก็ได้รับรายงานมาเหมือนกันว่าตอนนี้ก็มีหายไปแล้วบางส่วน ซึ่งก็คงจะเป็นพี่น้องประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ แต่ถึงอย่างไรก็ยังเป็นของ อบต. อยู่ นะครับ อีกเรื่องที่สอบถามมาเกี่ยวกับการเก็บเงินออมวันละบาท ผมสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วได้รับแจ้งว่าเก็บไปเรื่อย ๆ นะครับ แต่ถ้าให้ดีกว่าจะไม่ให้เกินสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ นะครับ

ประธานสภา ฯ - ที่ประชุมคงรับทราบนะครับ มีท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสำหรับวันนี้เราก็ประชุมมาจนครบระเบียบวาระแล้ว การประชุมในครั้งต่อไปรอหนังสือเชิญประชุม นะครับ วันนี้ผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.สุดใจ อินทร์สีเมือง ผู้จดยางงานการประชุม  
(สุดใจ อินทร์สีเมือง)

ปลัด อบต. ฯ/เลขานุการสภา อบต. ฯ